



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล. (ฝ.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔, ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๗๖

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นข้อสั่งการ รมว.มท. ในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ร.อ.สธ. ทน.ผต. ผชช. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สล. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ รมว.มท. ได้โปรดมีบัญชาให้จัดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำ มท. ทุกสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

การประชุมฯ ดังกล่าวมีประเด็นข้อสั่งการสำคัญของผู้บริหารระดับสูงที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ สล. หลายประเด็น ซึ่งเป็นภารกิจที่เป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล (Agenda) และเป็นภารกิจหลักของ สล. (Function) เพื่อนำไปดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area) และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐

สล. ขอเรียนว่าได้สรุปประเด็นข้อสั่งการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกรุณาติดตาม รายงานผล ความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าวให้ อ.สธ. ทราบต่อไป

(นายรัฐศาสตร์ ชิดชู)

ส.สธ.

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหรือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
๑.ระบบประปาหมู่บ้าน	<p>ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>ขอให้ สด. ดำเนินการเรื่องประปาหมู่บ้านทั้ง ๘๘๑ หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน หรือมีประปาหมู่บ้านแต่ไม่เพียงพอ โดยให้พิจารณาในเรื่องมาตรฐานความสะอาดของประปาหมู่บ้าน โดยร่วมมือกับกรมอนามัยและการประปาส่วนภูมิภาค และสรุปรายละเอียดการดำเนินการให้ทราบต่อไป</p>	-กพส./สด.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๒.การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	<p>ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ต.ค. ๖๐ โดยวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๐ กำหนดถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่ง คร.ม. มีมติให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยและถวายดอกไม้จันทน์จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ของประชาชน ขอให้ สด. ปค. พช. เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำโดยยึดรูปแบบและวัสดุของ กทม. และการเชิญชวนทุกหน่วยงานในการปลุกดาวเรืองในสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม</p> <p>กรณีการแสดงมหรสพในส่วนภูมิภาคขอให้ยึดแบบที่เหมาะสมของส่วนกลาง สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขอให้ยึดแบบและขนาดของกรมศิลปากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>การอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ขอให้ท้องถิ่น ท้องที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่</p>	-กพส./สล. -สดจ.	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๓.แนวทางการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี	<p>ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี และพิจารณาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่นการให้บริการนอกเวลา นอกสถานที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่รับฟังฯ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้ถือว่าความเห็นของประชาชนเป็นข้อมูลส่วนตัว ห้ามเปิดเผยวันแต่นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการ</p>	-สล./สดจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
๔.การดำเนินการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ดำเนินการตรวจติดตามภารกิจของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั้งงานที่เป็นนโยบายรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามหน้าที่ (Function) และการดำเนินงานในพื้นที่ (Area) โดยนำมาวิเคราะห์ผลการตรวจติดตามว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใดในการดำเนินการและข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ โดยการประเมินในรอบต่อไป ขอให้ ก.พ.ร. ของแต่ละหน่วยงานออกแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	-กปต./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๕.การดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ สด. กำชับ อปท. ในพื้นที่ที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขอให้ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๖.การก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ สด. ทำความเข้าใจ อปท. ในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว โดยใช้กลไกของ อปท. ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๗.การจัดทำผังเมือง	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ สด. ยผ. ร่วมบูรณาการการจัดทำผังเมือง ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และ ท้องถิ่นมีความต้องการให้มีผังเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สรุปประเด็นโดย : นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการกรม สด.